

## Lòng yêu nghề mến trẻ của một cô giáo

Theo sự giới thiệu của bà Lương Ngọc Tươi - Phó Trưởng phòng-Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục và Đào tạo thị xã Long Khánh về cô Nguyễn Thị Huệ - Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng trường mầm non An Bình- Là một nữ cán bộ gương mẫu.



*Cô Nguyễn Thị Huệ tại nơi làm việc.*

Ấn tượng đầu tiên trong cảm nhận của chúng tôi khi tiếp xúc với cô Nguyễn Thị Huệ, là một người đôn hậu, khéo léo và dịu hiền, cô Huệ năm nay 48 tuổi đời và 28 năm tuổi nghề, 28 năm công tác cũng là chùng ấy năm cô gắn bó với trường mẫu giáo An Bình. Những năm đầu vào nghề, với công việc là một cô bảo mẫu. Sau 4 năm làm bảo mẫu, cô Huệ được phân công làm giáo viên giảng dạy, trong quá trình làm việc nhận thấy công việc của mình cần phải có trình độ về chuyên môn, năm 1996 cô tốt nghiệp trung cấp sư phạm, hệ mầm non tại trường Cao đẳng sư phạm Đồng Nai. Ở cô luôn có một niềm say mê trong công việc, đó là yêu nghề mến trẻ, cô cho biết là một giáo viên của bậc học mầm non, trước hết là phải yêu nghề và mến trẻ, thì mới làm được công việc này. Những năm làm giáo viên, cô Huệ đã thể hiện được tính gương mẫu trong công việc, tận tình chăm sóc các cháu. Công việc hàng ngày của

người giáo viên bậc học mầm non, tưởng chừng như đơn giản, nhưng quả thực rất vất vả, bởi trong một ngày, không phải chỉ cho các cháu ăn, ngủ đúng giờ, mà còn phải dạy trẻ học: hát, múa, kể chuyện, nhận biết các ký hiệu, vật xung quanh, làm quen với Toán và chữ viết... Vâng yêu nghề mến trẻ là vậy đó, không những riêng cô Huệ mà nói chung là các cô giáo trong ngành mầm non, ai ai cũng hạnh phúc khi các cháu ngoan, lễ phép, đây chính là niềm vui, niềm Hạnh phúc để các cô giáo quên đi sự nhọc nhằn của những người được làm người mẹ thứ 2 này.

Trong 21 năm là giáo viên, Cô Huệ nhiều năm liền đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp thị xã, cấp tỉnh. Bên cạnh đó cô Huệ còn có nhiều sáng kiến, sáng tạo phục vụ cho việc dạy và học đạt giải các cấp. Để đáp ứng nhu cầu trong việc dạy và học ngày một đi lên của xã hội, trong những năm qua cô Huệ đã thu xếp thời gian ở trường và ở nhà, để tham gia các lớp học chuyên môn, cũng như về chính trị, nhằm nâng cao trình độ kiến thức. Năm 2007 cô đã tốt nghiệp Đại học sư phạm, chuyên ngành Mầm non.

Trong quá trình công tác, cô luôn tạo được uy tín với cấp trên và niềm tin ở phụ huynh. Vì vậy năm 2004, cô được đề bạt chức vụ Phó Hiệu trưởng nhà trường, tháng 9 năm 2010 cô tiếp tục được cấp trên giao nhiệm vụ làm Hiệu trưởng trường Mẫu giáo An Bình. Hầu như tập thể Hội đồng Sư phạm nhà trường đều có chung một nhận xét về người Hiệu trưởng của trường mình. Đó là một con người năng động, nhiệt tình, sáng tạo, say mê với công việc. Điểm nổi bật ở người hiệu trưởng này là làm việc nghiêm túc, dứt khoát, thẳng thắn, công minh, nói ít mà làm nhiều, đã nói là làm và làm đến nơi đến chốn. Ngoài công việc, cô Huệ còn là một người cán bộ gương mẫu, hòa đồng với mọi người, đi sâu, đi sát lắng nghe ý kiến của quần chúng. Chính vì vậy mà tập thể nhà trường đã nhất sự là một khối đoàn kết, nhất trí và thương yêu đùm bọc lẫn nhau. Có lẽ đây là một nhân tố quan trọng để trường mẫu giáo An Bình được công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia.

Hàng năm, tỷ lệ các cháu ra lớp nhà trẻ, mẫu giáo của trường mẫu giáo An Bình đều đạt và vượt chỉ tiêu được giao, nhà trường phối hợp với trạm y tế phường làm tốt công tác khám sức khỏe định kỳ, có theo dõi biểu đồ tăng trưởng của trẻ nhằm phát hiện kịp thời tỷ lệ trẻ em bị suy dinh dưỡng để có biện pháp chăm sóc, nuôi dưỡng cho phù hợp, giúp trẻ khỏe mạnh, học tập tốt hơn. Do đó, tỉ lệ trẻ em bị suy dinh dưỡng giảm hơn nhiều so với những năm trước. Trong công tác quản lý, cô Nguyễn Thị Huệ luôn động viên cán bộ, giáo viên nhà trường thực hiện tốt quy chế làm việc, tích cực học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động do Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ngoài công tác quản lý chuyên môn, năm 2004 cô Huệ còn được tin nhiệm bầu là Bí thư chi bộ của trường cho đến nay. Với chức vụ đảm nhiệm, cô đồng viên đảng viên phấn đấu xây dựng tập thể chi bộ nhà trường thành khối đoàn kết, nhiều năm liên tục được Đảng bộ, UBND xã, cá nhân cô, từ năm 2006 đến năm 2010 được Đảng bộ phường Xuân Hòa công nhận đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong đó có 3 năm 2005-2007 được nhận giấy khen của Thị ủy Long Khánh, đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Gương điển hình về thực hiện cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cấp tỉnh.

Với những thành tích đạt được, nhiều năm liền cô Nguyễn Thị Huệ đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi, chiến sỹ thi đua các cấp, đạt nhiều giải sáng kiến kinh nghiệm cấp ngành, cấp Bộ; năm 2006 đạt giải khuyến khích do Sở khoa học và công nghệ Đồng Nai, nhiều năm liền đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp tỉnh, nhiều Bằng khen UBND tỉnh Đồng Nai; Sở giáo dục và đào tạo tỉnh Đồng Nai biểu dương gương điển hình tiên tiến năm 2010. Bằng khen của Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo năm 2009-2010.

**Minh Huệ**